



## ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่  
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุก  
รูปแบบเช่นกัน จึงกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางการปฏิบัติยึดถือเป็นบรรทัดฐาน  
ในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๑. บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับ  
สินบนจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องไม่เข้าไป  
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรืออ้อม

๒. ให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความโปร่งใส อันหมายถึงการเตรียมความ  
พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

๓. บุคลากรทุกระดับต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้  
หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่ง  
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

๔. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการ  
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติฯ ภายใต้ของเขตของงานหรือรายละเอียดเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นทั้งนี้จะ  
กำหนดเงื่อนไขส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้  
ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  
คัดเลือกข้อเสนอไม่ได้

๕. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๔ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หาก  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ของแถม ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้  
ในขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของ  
แถมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแสดง  
ความจำเป็นในการบริจาคให้แก่หน่วยงานรัฐ และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง  
สาธารณสุข ว่าด้วยงานบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงานบริการพ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวง  
สาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัด  
กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๖๑

๖. ในการรับของบริจาดดังกล่าวให้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับส่วนแถม  
พิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือ  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๗. พัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ไม่ว่าจะได้อมาด้วยประการใด ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีการ  
ควบคุม ดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ด้วย

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

---

(นายวิสูตร เสน่หา)  
สาธารณสุขอำเภอพาน